

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ส.)
การประชุมคณะกรรมการ ก.จ.ส. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.

นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (ก.จ.ส.) ข้อ ๑๑ (๓) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงนำเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.จ.ส.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑.๑ ให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ดังนี้
จากเดิม ทั้งนี้ให้ใช้อัตราเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนดดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมไปจนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง

แก้ไขเป็น ทั้งนี้ให้ใช้อัตราเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนดดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมไปจนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมไปจนกว่าจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๒. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอสงวนสิทธิ์ ในการให้ความเห็นชอบในวาระนี้ เพื่ออภิปรายในสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากยังยืนยันว่าการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาควรจ่ายที่อัตราเดิม คือ ๕,๖๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งในการจ่ายเงินประจำตำแหน่งเดียวกัน ควรเป็นจ่ายในอัตราเดียวกัน

๓. รศ.ดร.ชาติรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในอัตราที่ ๔,๐๐๐ บาท นั้น สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งใหม่ ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ออกประกาศนี้หรือเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิม ยังคงได้รับอัตราค่าตอบแทนที่ อัตราเดิม คือ ๕,๖๐๐ บาทต่อเดือนเท่าเดิม

๔. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอความเห็นในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวาระนี้การออกประกาศฉบับนี้จะผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ง.ส. ในคราวประชุมนี้และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป โดยการบันทึกความเห็นของ ผศ.ดร.สาธิต ต้นตระกูล จะถูกบันทึกในรายงานฉบับนี้

๕. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้

๕.๑ ที่ผ่านมามีได้ให้ความเห็นทั้งคัดค้านและสนับสนุนนโยบายการบริหารของผู้บริหารในการดำเนินการแต่งตั้ง ซึ่งไม่ควรมีการแต่งตั้งภายหลังการออกประกาศนี้

๕.๒ กรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมนั้นจากกรณีข้อท้วงติง ของ ผศ.ดร.สาธิต ต้นตระกูล นั้นมหาวิทยาลัยยังคงจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมนั้น ยังคงต้องจ่ายทั้งเงินแผ่นดินและเงินรายได้เหมือนเดิมหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ถนัด บุญชัย

(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)